
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๒๗ 

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๕๙  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๑๓  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากส านักนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   

เรื่องท่ีพิจารณา 
มาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  

๑. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๒. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
๓. ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๔. กรมประชาสัมพันธ์ 
๕. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๖. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
๗. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
๘. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
๙. ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
๑๐. ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  
๑๑. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
๑๒. ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๑๓. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
๑๕. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
๑๖. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑๗. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๑๘. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
๑๙. กองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 



๒ 
 

ผลการพิจารณา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ     ๔๘๔,๘๑๑,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักข่าวกรองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอสอบถามถึงเหตุผลและความจ าเป็นที่ตั้งงบประมาณส าหรับระบบอัจฉริยะด้านข่าวกรอง
ทางเทคนิค วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าเป็นการจัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับดักฟัง
หรือไม ่  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์  กลุ่มหน่วยงานด้าน

ความมั่นคงของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับกับบทบาทใหม่ของส านักข่าวกรองแห่งชาติที่ต้องท าหน้าที่  
เฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นการท างานภายใต้หลักการที่ส าคัญ ได้แก่ ๑. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล ๒. การพัฒนาแพลตฟอร์ม เพ่ือแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ๓. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประสิทธิภาพของหน่วยข่าวกรองที่ออกมา โดยจะชี้วัดความรวดเร็ว ความถูกต้อง  
ความแม่นย า และความเป็นไปได้ในการรู้ล่วงหน้า รวมทั้งการน าข่าวกรองไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ การรายงาน
ข่าวจะน าเสนอข้อมูลที่ส าคัญและการวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ ส่วนการประเมินและวิเคราะห์ข่าวกรองเชิงลึก
จะเป็นการท างานร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดประชุมเชิงวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลให้มีความทันสมัย 

- งบประมาณส่วนใหญ่ของส านักข่าวกรองแห่งชาติ  จะใช้จ่ายส าหรับกิจการข่าวกรอง 
ในประเทศประมาณ ร้อยละ ๙๐ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพของการท างานข่าวกรองและป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ การบูรณาการความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท าหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์กลางการประสานงาน
ประชาคมข่าวกรองในประเทศ  

- ส านักข่าวกรองแห่งชาติ มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยคุมคามทาง 
ไซเบอร์ แต่ไม่มีความสามารถในการสร้างสปายแวร์ 

- การท างานข่าวกรองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน้าที่หลักของกองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค ๔ ส่วนหน้า โดยส านักข่าวกรองแห่งชาติจะท าหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ส านักข่าวกรองแห่งชาติควรปรับเปลี่ยนทัศนคติการท างาน จากเดิมที่มีทัศนคติในลักษณะ

อ านาจนิยมและระบุตัวบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง โดยไม่มีเหตุผลรับรองมาเป็นการมีมุมมองต่อการทุจริต
และประพฤติมิชอบว่าเป็นหนึ่งในภัยความมั่นคงของประเทศเช่นกัน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้ส านักข่าว

กรองแห่งชาติส่งเอกสารรายละเอียดค่าเช่าบ้าน ๒๖,๗๕๙,๘๐๐ บาท ค่าโทรศัพท ์จ านวน ๕,๕๔๖,๙๐๐ บาท 
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ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   ๑,๓๕๒,๑๐๘,๙๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ได้ประเมินต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวของ 
ข้าราชพลเรือน ทหาร และต ารวจ ว่าตั้งแต่เริ่มท างานถึงเกษียณอายุราชการภาครัฐต้องใช้งบประมาณเท่าใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉพาะข้าราชการพลเรือนจนถึงเกษียณอายุราชการคาดว่า

จะต้องใช้เงินประมาณ ๒๘ ล้านบาท แต่หากข้าราชการพลเรือนคนใดที่ขึ้นด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหาร 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวจนถึงเกษียณอายุราชการจะเพ่ิมสูงขึ้นไปอีก 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส ารวจอัตราตัวเลขการสูญเสียนักเรียนทุน
พบว่ามีประมาณ ร้อยละ ๓ – ๕ ของนักเรียนทุน ตัวเลขดังกล่าวถือว่ายังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยการลาออก 
ของบุคลากรภาคเอกชนที่มีถึง ร้อยละ ๑๓ สาเหตุที่นักเรียนทุนลาออก ส่วนหนึ่งมาจากการที่มีมุมมอง 
ต่อการท างานราชการว่าต้องการท างานที่ท้าทายและมีความก้าวหน้า อย่างไรก็ตาม ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เตรียมแนวทางปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานเพ่ือให้ตอบสนองแนวความคิดของรุ่นใหม่
ต่อไป 

- การตั้งงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการส าหรับการจัดสอบ ภาค ก. เนื่องจาก เป็นการ
สอบที่มีจ านวนผู้เข้าสอบจ านวนมาก ซึ่งจ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมีไม่
มากพอ จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณดังกล่าว 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  พยายามผลักดันให้องค์กรภาครัฐมีขนาด 
เล็กลง เพ่ือลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเสนอให้คณะรัฐมนตรีเข้มงวดกับส่วนราชการที่ขอเพ่ิมอัตราก าลังคน 
โดยจะพิจารณาเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของภารกิจเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาไปถึงการท าผลผลิตภายหลังการขอเพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้วย รวมทั้งการก าหนดแนวทางการการจ้างงานรูปแบบใหม่ด้วย 

- ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ก าหนดเกณฑ์การประเมินหัวหน้าและ
ผู้บริหารส่วนราชการ ด้วยการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จในการท าให้บุคลากรมีความผูกพันกับองค์กร  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส่งเอกสารค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้น า วงเงินงบประมาณ 
๔๓,๗๙๔,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาบริการ วงเงิน ๑๘๓,๑๕๐,๘๐๐ บาท 

- นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน ส่งเอกสารแผนงานการลดงบบุคลากรและลดจ านวนข้าราชการในระยะยาว 

- ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ ขอเอกสาร ดังนี้  
๑. ส่งเอกสารระบุจ านวนนักเรียนทุนที่ส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในหน่วย

ราชการและลาออกเป็นจ านวนเท่าใด รวมทั้งจ านวนนักเรียนทุนที่ตัดสินใจอยู่ต่างประเทศ 
๒. การประเมินผลการท างานของข้าราชการประจ าที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและต้องปรับปรุง

เป็นจ านวนเท่าใด 
๓. การประเมินว่าองค์ความรู้จากการสอบภาค ก. มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติราชการ

หรือไม่อย่างไร  



๔ 
 

ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ๓๐,๑๑๙,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติหลักการให้การปฏิรูปประเทศ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๕ ปี ซึ่งจะครบก าหนดในปี ๒๕๖๕ จึงขอสอบถามว่าเมื่อครบระยะเวลาตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด  
และไม่ว่าการปฏิรูปประเทศจะมีผลการด าเนินงานอย่างไร จะมีผลต่อสถานะของส านักงานขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  

- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ตั้งรายจ่ายงบบุคลากรในแต่ละปีที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ กล่าวคือ ปี ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณ 
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ ๑๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๗ ตั้งงบประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ปี ๒๕๖๘ และ ปี ๒๕๖๙ ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ขอสอบถามถึงเหตุผลที่ตั้ งงบประมาณ
ส าหรับงบบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนและลดลงอย่างมีนัยส าคัญดังกล่าว  

- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง จัดการประชุมในแต่ละปีมีจ านวนกี่ครั้ง ภายหลังพบว่าตั้งงบประมาณส าหรับค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการ จ านวน ๒,๖๖๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งขอสอบถามถึงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่าย 
เพ่ือบ ารุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการระบบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เกี่ยวกับ 
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง วงเงิน ๑,๑๘๙,๐๐๐ และค่าจ้าง
บริการ ๓,๑๑๕,๔๐๐ บาท 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีอ านาจหน้าที่ของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 

การสร้างความสามัคคีปรองดองมีลักษณะปลายปิด คือ เป็นหน่วยงานที่มีระยะเวลาการที่จ ากัด ดังนั้น  
หากได้รับการประเมินว่าส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องท างานต่อไปหรือได้โอนงานกับหน่วยงานอ่ืนด าเนินการต่อ จึงเป็นเหตุผลที่ท า
ให้เมื่อถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๗ งบประมาณบุคลากรจะลดลง 

 - การท างานด้านการปฏิรูปประเทศจ าเป็นต้องมีส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ให้เดินหน้าไปได้ 
โดยรายละเอียดในเชิงลึกจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง   

- การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดอง เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลา 
ในการแก้ไข แต่ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
พยายามสร้างพ้ืนที่ให้แต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันหาทางออก  

- คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง เคยมีการประชุมมาแล้วหนึ่งครั้ง และตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาการท างานแต่ละด้าน ดังนั้น 
แม้ในแต่ละปีอาจจะมีการประชุมในระดับคณะกรรมการน้อย แต่การประชุมคณะอนุกรรมการยังคงด าเนินการ
ต่อไป จึงมีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับเบี้ยประชุม  
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- การปรับปรุงแนวทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ยอมรับว่าอาจยังท างานในลักษณะเชิงรับ แต่ในอนาคต
จะท างานเชิงรุกโดยอาศัยการท างานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เว็บไซต์ของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง ยังไม่ปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย ส่งผลให้ประชาชนไม่ให้ความสนใจกับการท างานด้าน
การปฏิรูปประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ  
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไข เพ่ือให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์  

- โครงสร้างบุคลากรของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ 
การสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นลักษณะของการยืมตัวจากส่วนราชการอ่ืนมาท างานเป็นหลัก แม้ตาม
กฎหมายจะก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความสามารถ แต่ไม่อาจปฏิบัติงานด้านการปฏิรูปประเทศได้เต็มเวลา ส่งผลให้การขับเคลื่อนงานในภาพรวม 
จึงยังไม่มีประสิทธิภาพ  

- ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง มีลักษณะการท างานที่ทับซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนและไม่มีเนื้องานในทางปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้ 
รายละเอียดการท างานที่ใช้ส าหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณไม่ปรากฏการท างานในท านองขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศแต่ประการใด  

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ มอบหมายให้คณะอนุ

กรรมาธิการพิจารณารายการงบประมาณเบี้ยประชุมของคณะกรรมการจ านวน ๒,๖๖๑,๓๐๐ บาท สูงเกินไป
หรือไม่ และควรปรับลดลงให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจและจ านวนการประชุมของคณะกรรมการ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอให้ส านักงาน

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเอกสารที่ระบุจ านวน
สถิติ และข้อร้องเรียนที่เก่ียวกับการปฏิรูปประเทศ และการสร้างความปรองดอง 

- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้ส านักงาน
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส่งเอกสารรายละเอียด
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจ
แก้จน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วงเงิน ๑,๑๙๐,๔๐๐ บาท 

 
กรมประชาสัมพันธ์     ๑,๔๘๔,๓๐๘,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากรมประชาสัมพันธ์ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรมประชาสัมพันธ์ ก าหนดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณ ด้วยการตั้งเป้าหมายให้ชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของ
รัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ ขอสอบถามว่าการก าหนดเป้าหมายที่ให้ความส าคัญกับ 
ชาวต่างประเทศมีวัตถุประสงค์ประการใด 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรมประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงแนวทางการเผยแพร่รายการและข่าวของสถานีโทรทัศน์ NBT 

มาตลอด การวัดจ านวนผู้ชมรายการของสถานีไม่อาจน าไปเทียบกับสถานีโทรทัศน์เชิงพาณิชย์ของเอกชนได้ 
เนื่องจาก สถานีโทรทัศน์  NBT มีสถานะเป็นทีวีสาธารณะ ซึ่งต่อการวัดความนิยมของผู้ชมรายการ  
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมสถานีโทรทัศน์ NBT จะมีความนิยมอยู่ในล าดับที่ ๑๓ - ๑๖ ของสถานีโทรทัศน์
ดิจิทัลทั้งหมด ๑๘ ช่อง  

- กรมประชาสัมพันธ์ มีคลื่นความถี่วิทยุ จ านวน ๖ ความถ่ี มีคนฟังประมาณ ๖๖๐,๐๐๐ คน 
ส่วนสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ตามต่างจังหวัดมี จ านวน ๗๕ สถานี ๑๐๔ คลื่นความถ่ี กรมประชาสัมพันธ์
และส านักงานสถิติจังหวัดได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน จ านวน ๔๓,๕๔๔ คน พบว่ารับฟังวิทยุกรม
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ ๗๑  

- กรมประชาสัมพันธ์ มีแนวทางการพัฒนาการใช้สื่อใหม่ (New Media) เพ่ือเป็นช่องทาง
หนึ่งส าหรับการเผยแพร่ข่าว แต่การพัฒนาด้านนี้ต้องสร้างความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจควบคู่กัน  
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์มีผู้เข้าถึงอยู่ ในล าดับที่ ๑ – ๕  
ของเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์มีบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ๑๘๖ บัญชี มีผู้เข้าถึงรวม ๑๒ ล้านคน  
ยูทูป จ านวน ๑๐๘ บัญชี ผู้เข้าชมประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน อินสตาแกรม ๓๘ บัญชี มีผู้เข้าชมประมาณ 
๘,๐๐๐ - ๙,๐๐๐ คน ทวิตเตอร์ ๕๗ บัญชี ผู้เข้าชมประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน สาเหตุที่จ าเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้
ชื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชี เนื่องจาก ต้องการสร้างช่องทางการกระจายข้อมูลให้มากท่ีสุด 

- การสื่อสารของกรมประชาสัมพันธ์ จะให้ความส าคัญกับการสื่อสารสองทางเป็นหลัก 
ปัจจุบันสถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ จัดรายการรับเรื่อ งราวร้องทุกข์จากประชาชน เป็นพ้ืนที่ให้
ประชาชนที่ได้รับความเสียหายและหน่วยงานภาครัฐหารือร่วมกัน และน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ
ทันท ี

- งบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ประมาณ ๒,๕๐๐ ล้านบาท 
ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากร งบลงทุน โดยมีงบด าเนินงานด้ านการประชาสัมพันธ์ ๒๗๗ ล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๑ งบด าเนินงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนข้อมูลข่าวสารให้กับสถานีโทรทัศน์และวิทยุของ 
กรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภูมิภาค 

- เหตุผลที่กรมประชาสัมพันธ์จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณค่าเช่ารถยนต์จ านวนมาก เนื่องจาก
กรมประชาสัมพันธ์มีสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศ ซึ่ งจ าเป็นต้องมียานพาหนะ 
เพ่ือสนับสนุนการเดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ 

- การก าหนดตัวชี้วัดที่ว่าด้วยการให้ชาวต่างประเทศเข้าถึงการรับข้อมูลข่าวสารของกรม
ประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจที่ต้องท างานในฐานะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
ด้านการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศตามแผนแม่บทผ่านสถานีโทรทัศน์  NBT WORLD  
ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยมีความคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้ชาวต่างชาติให้ความสนใจประเทศไทย  
เพ่ิมมากข้ึน 

- ค่าใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม วงเงิน 
๑,๐๐๒,๕๔๘,๐๐๐ บาท กรมประชาสัมพันธ์เคยปรับแผนยุทธศาสตร์และปรับเปลี่ยนมาใช้ค าว่า “ปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม” แต่ค าว่า “ปรับเปลี่ยนค่านิยม” มาจากการก าหนดของส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามยุทธศาสตร์ จากนั้นส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณตามแผนดังกล่าว 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรมประชาสัมพันธ์ ควรทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน

ค่านิยมและวัฒนธรรม วงเงิน ๑,๐๐๒,๕๔๘,๐๐๐ บาท เนื่องจาก อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญที่ก าหนดให้ต้อง
เคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ดังนั้น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณควรต้อง
ค านึงถึงเรื่องดังกล่าวด้วย 

ประเด็นที่มอบให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม มอบหมายให้

คณะอนุกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการปรับลดงบประมาณตามรายการการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม วงเงิน ๑,๐๐๒,๕๔๘,๐๐๐ บาท เนื่องจาก
อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ  

 
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    ๑๑๓,๕๙๐,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

-ไม่มี- 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์ไปถึงระดับ

ท้องถิ่น โดยได้รับความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การท างานของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกับการท าหน้าที่ตรวจสอบ กรณีผูกขาดการซื้อ
ขายสินค้าในตลาดนั้น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีสถานะเป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ทั่วไป
ตามมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น หากกรณีใดมีกฎหมายและองค์กรที่มีหน้าที่เป็น
การเฉพาะแล้วจะเป็นหน้าที่ขององค์กรดังกล่าวแทน จึงถือว่ากรณีการผูกขาดสินค้าเป็นหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะของตัวเอง เช่นเดียวกับกรณีการ
ควบรวมของกิจการคลื่นความถี่ จะเป็นหน้าที่เฉพาะของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จัดอบรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ จ านวน ๒๘๔ คน พร้อมกับสร้างเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชนเพื่อท าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค 

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางรับเรื่องร้องทุกข์และ
การฟ้องคดีแทนผู้บริโภค จึงได้จัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้นให้เป็นหมวดหมู่และ  
มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันรับเรื่องร้องทุกข์ประมาณ ๘ ,๐๐๐ เรื่อง และแก้ไขปัญหาได้ข้อยุติประมาณ  
๒,๐๐๐ เรื่อง  

- ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือน าไปพัฒนา
ระบบการตรวจจับโฆษณาที่เป็นเท็จและเกินจริงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ทันทีที่พบข้อมูลดังกล่าว
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 



๘ 
 

- การแก้ไขปัญหาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์และยานพาหนะที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ธนาคาร
แห่งประเทศไทยจะพิจารณาตามประกาศของคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องการเช่าซื้อ เพ่ือควบคุมดอกเบี้ย
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ส่วนส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
จะพิจารณาไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภค  
  - การตั้งงบประมาณส าหรับเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้น เนื่องจาก ตามกฎหมายก าหนดให้
ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยเฉพาะการท าหน้าที่
ฟ้องคดีแทนผู้บริโภค จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว 
  - การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ที่มีลักษณะฉ้อโกงและมีผู้บริโภคเสียหาย แม้จะไม่ได้เป็น
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรง แต่ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางจะท าหน้าที่รับ
ข้อมูลและประสานงานไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
เพ่ือให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ     ๕๑๙,๑๘๗,๑๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดผลสัมฤทธิ์ตามแผนงานบูรณาการน้ า และการจัดท างบประมาณ
แผนงานบูรณการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนที่บูรณาการไว้หรือไม ่

- ขอทราบรายละเอียดการบริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทานเพ่ือรองรับปัญหา 
การขาดแคลนน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง  

- ขอทราบรายละเอียดการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงานและงบประมาณ จ านวน ๒๒ ลุ่มน้ าทั่วประเทศ ระยะทาง ๔๒๐ กิโลเมตร 
แต่ขาดการลุ่มแม่น้ าสงคราม  

- ขอทราบแนวทางการให้ความรู้เรื่องน้ าและความส าคัญของน้ า 
- ขอทราบรายละเอียดการถ่ายโอนแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนแหล่ง

น้ าเท่าใด ที่มีขนาดไม่เกินความจุ ๑ ล้านลูกบาศก์เมตร และประเภทอะไรบ้าง  
- กรณีการตั้งงบประมาณตามแผนงานโครงการ แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน 

สิ้นปีงบประมาณท าให้สูญเสียโอกาส ควรให้ส านักงบประมาณพิจารณาความพร้อมของแผนงานโครงการ  
ที่ขอรับงบประมาณ  

- ขอทราบว่าการบริหารจัดการลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง เหตุใดไม่อยู่ในแผนพัฒนา
ลุ่มน้ า  

- ขอทราบว่าเหตุใดการแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงไม่มีผู้แทนจากพ้ืนที่
ภาคใต้เข้าร่วม 

- ขอทราบแนวทางการแบ่งภารกิจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานกรมชลประทานกับส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือแก้ปัญหา 

- กรณีคลองส่งน้ า YN 1 ส่งน้ าไปยังพ้ืนที่บางระก าโมเดลมีการปล่อยน้ าตลอดเวลา  
เมื่อเปรียบเทียบกับคลองส่งน้ าเส้นทางอ่ืนไม่มีการระบายน้ าหรือมีการเปิดปิดตามระยะเวลา เพราะสาเหตุใด 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าคลาดเคลื่อนจากลุ่มน้ า ๒๕ ลุ่มน้ าเป็น ๒๒ ลุ่มน้ า อยู่ใน

ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือประชาชน 
 - กรณีแผนงานบริหารจัดการน้ ามีทั้งพ้ืนที่ภาคตะวันออก คลองระบายน้ า คลองชัยนาท 

ป่าสัก คลองส่งน้ ารพีพัฒน์ ผันน้ าลงอ่าวไทย 
 - กรณีการจัดท าผังน้ าบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท าแผน Thai Water 

Plan สามารถพิจารณาภารกิจของหน่วยงานซ้ าซ้อน 
 - การพิจารณาแผนงาน โครงการ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณถึงความส าคัญ  

ความพร้อมของแผนงาน โครงการ และความต้องการของประชาชนประกอบการพิจารณา  
 - กรณีการบริหารจัดการน้ านอกเขตชลประทานและในเขตชลประทาน เปิดให้ประชาชน

หรือองค์กรลงทะเบียนการใช้น้ า ท าให้ทราบปริมาณผู้ใช้น้ าและอัตราการใช้น้ าเพ่ือจัดท าระบบกระจายน้ าให้
เพียงพอต่อความต้องการ 

 - การจัดท าผังน้ าของแต่ละลุ่มน้ าอยู่ในระหว่างรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ผังน้ าแม่น้ าชี แม่น้ ามูล แม่น้ าบางประกง โดยมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและส่งให้กับคณะกรรมการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาเห็นสมควรแล้วจึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป   

 - กรณี การจัดสรรงบประมาณเพ่ือก่อสร้างโครงการ ภาค ๒ พ้ืนที่ จั งหวัดสระบุ รี  
ประสบปัญหากรมธนารักษ์เจ้าของที่ดินขอคืน เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการพัฒนาที่ดินภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด และด าเนินการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีแห่งใหม่แทน จึงต้องยกเลิกโครงการในพ้ืนที่
ดังกล่าว 

 - การบริหารจัดการน้ า พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนที่ ลุ่มน้ า โขง เลย ชี  มูล  
ให้ครอบคลุมทุกมิติและการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าบัญชีแหล่งน้ าตรวจสภาพว่าช ารุดบริเวณใดและต้องบ ารุงรักษาอย่างไร เพ่ือให้การถ่ายโอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 - กรณีการจัดท าผังลุ่มน้ าทั้ง ๒๒ ลุ่มน้ า รวมถึงลุ่มน้ าย่อยแม่น้ าสงครามรวมอยู่ด้วย
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการจัดท าผังลุ่มน้ า  

 - การส่งเสริมความตระหนักรู้การใช้น้ า ความส าคัญของน้ า จัดท าหลักสูตรร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ น าไปเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชน
ต่อไป 

 - กรณีการบูรณาการร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา และ GISTDA จัดท าแผนที่ ONE MAP  
ฉบับเดียวกัน เพ่ือความสะดวกต่อการน าไปใช้งานของแต่ละหน่วยงานลดความซ้ าซ้อนและส่งเสริมการ  
บูรณาการร่วมกัน  

 - กรณีการบริหารจัดการน้ าผ่านการประชุมของคณะกรรมการบริหารลุ่มน้ า คณะกรรมการ
แหล่งน้ า และคณะกรรมการลุ่มน้ าจังหวัด ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องน้ า การจัดท าแผนระยะยาวแก้ปัญหา
น้ าท่วม น้ าแล้ง ร่วมกับทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม จากด้านล่างขึ้นไปข้างบนอย่างเป็นระบบและ
ประสิทธิภาพ 

 - การถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาบุคลากรไม่มีศักยภาพ
เพียงพอในการรับการถ่ายโอนภารกิจ ต้องบูรณาการร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ิมองค์ความรู้ต่อไป และการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม 
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 - กรณีการจัดท าแผนงาน Thai Water Plan โดยคณะกรรมการน้ าแห่งชาติพิจารณา 
ความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่และหน่วยงานมีความพร้อม 

 - การบริหารจัดการน้ าแบ่งประเภทของน้ า ดังนี้ เพ่ือการยังชีพ ไม่จัดเก็บค่าน้ า เพ่ื อการ
อุตสาหกรรม จัดเก็บค่าน้ า และน้ าบาดาลจัดเก็บโดยกรมทรัพยากรน้ า 

 - กรณีการบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งและ
ฤดูฝน ซึ่งกรมชลประทานมีหน้าที่หลักในการเปิดปิดประตูน้ า 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรบริหารจัดการน้ าร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผันน้ า 

จากแม่น้ าโขงเข้ามาในแหล่งน้ าในประเทศไทย 
 - ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพ

น้ าประปาขาดคุณภาพและปัญหาระบบการกรองน้ าไม่ได้มาตรฐาน ตามพ้ืนที่ต่างจังหวัด 
 - ควรส่งเสริมและให้ความรู้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือทดแทนการปลูกพืชใช้น้ า

ปริมาณมาก และเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของน้ า 
 - กรรมการบริหารลุ่มน้ าควรอัพเดทข้อมูล เนื่องจากบางท่านได้เสียชีวิตลงแล้วแต่ไม่ได้มีการ

แก้ไข ควรมีการประชุมทุกเดือน 
 - ควรพิจารณาการถ่ายโอนแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ  

หากด าเนินการถ่ายโอนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดงบประมาณในการดูแลรักษา ท าให้เกิดปัญหาการ
ช ารุดตามมา 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ขอเอกสารเกี่ยวกับ

รายละเอียดเกี่ยวกับผังน้ า แม่น้ าสะแกกัง แม่น้ าท่าจีน  
- นายธีรภัทร  พริ้งศุลกะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. รายละเอียดการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน

เท่าใด  
๒. รายละเอียดการจัดท าผังน้ าลุ่มแม่น้ าภาคใต้ตอนบน 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอเอกสาร

เกี่ยวกับรายละเอียดสัดส่วนแผนผังรูปน้ าทั่วประเทศ 
 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ๒๓๔,๓๓๐,๗๐๐   บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม เป็นภาคเศรษฐกิจที่ส าคัญที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศจ านวน
มาก ขอสอบถามว่าส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีแนวทางการส่งเสริมเพ่ือดึงดูดนักลงทุนน าเงิน
มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมมากข้ึนหรือไม่ 
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- ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศผู้ผลิต เคยได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ จนกลายเป็นประเทศต้นแบบให้ประเทศเพ่ือนบ้านเดินตาม  
แต่ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนและทักษะของแรงงาน ขอสอบถามว่าส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะมีแนวนโยบายดึงดูดนักลงทุน เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดัก
ความส าเร็จในอดีตอย่างไร  

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนและมีศูนย์
การแสดงสินค้า ซึ่งมีศักยภาพในการเชื่อมต่อไป เมืองเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร ์จ านวน ๔๐๐ กิโลเมตร  

- ขอทราบเหตุผลการยกเลิกโครงการก่อสร้างศูนย์การประชุมพ้ืนที่ภาคเหนือ มูลค่า ๑,๐๐๐ 
กว่าล้านบาท และแนวทางการส่งเสริมการลงทุน 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ไปลงทุนในประเทศศรีลังกา  
- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 
- ขอทราบแนวทางการก าหนดเป้าหมายที่ตั้งไว้ ห้าปีย้อนหลังมีแนวโน้มลดลง และขอให้

ชี้แจง 
- ขอทราบรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่ให้กับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ท าให้

ประเทศไทยขาดรายได้จ านวนเท่าใด เปรียบเทียบกับบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยไม่ได้สิทธิประโยชน์ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีผู้ลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากส านักงานส่งเสริม

การลงทุนได้ และบริษัทที่ได้สิทธิประโยชน์บางส่วนมีการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ และบริษัทที่ขอรับ
สิทธิประโยชน์ลงทุนภายในประเทศมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลก 

- กรณีการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุน มีหลักเกณฑ์การแบ่งโซนทั่วประเทศ 
ที่ก าหนดสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน และลักษณะของธุรกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๖๔ ปริมาณการลงทุน 
จ านวน ๑.๘๕ ล้านล้านบาท อุตสาหกรรมที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

- กรณีอุตสาหกรรมเลเซอร์แต่ละประเทศทั่วโลกมีความต้องการดึงดูดนักลงทุนเข้าไปลงทุน
ในประเทศของตนเอง  

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมยายนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอินไฮบริต และไฮบริต รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
- บริการนักลงทุนเป็นระบบ E – Service ไม่ต้องมาติดต่อที่ส านักงานและลดการเซ็น

เอกสาร เป็นการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนแทน  
- กรณีการจัดท าผังเมืองส านักงานส่งเสริมการลงทุนร่วมด าเนินการอย่างใกล้ชิด  เพ่ือน า

ข้อมูลมาก าหนดเขตพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมและให้สิทธิประโยชน์ และอ านวยความสะดวกให้กับนักลงทุน
บริการจัดท าวีซ่าและส่งข้อมูลให้กับ ๓ หน่วยงาน เช่น ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน  
และส านักงานส่งเสริมการลงทุน  

- กรณีการส่งเสริมการลงทุนนอกจากในประเทศแล้ว พร้อมผลักดันวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ลงทุนต่างประเทศ ได้รับผลดีจากการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกา  
นักลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับมือถือลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น  

- กรณีการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มด าเนินการในปี ๒๕๖๐ ได้รับการผลักดัน
จากนโยบายภาครัฐด้านภาษีเพ่ือจูงใจให้นักลงทุนเพ่ิมปริมาณการลงทุนเพ่ิมขึ้น และราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้น
ท าให้ประชาชนมีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมสูงขึ้น 
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- กรณีการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนนั้นได้ด าเนินการเปรียบเทียบกับสิทธิ
ประโยชน์ของประเทศเพ่ือนบ้านควบคู่กันเพ่ือดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในประเทศ 

- กรณีการก าหนดตัวชี้วัดอยู่บนพ้ืนฐานของสภาวะเศรษฐกิจโลกและได้น าตัวชี้วัด 
ของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and 
Development: UNCTAD) มาใช้ ข้อจ ากัดภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๖ จ านวน ๕๓๓ ล้านบาท  

- กรณีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีให้กับบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานระยะเวลา ๔ เดือนขึ้นไป 
เพ่ือให้โอกาสนักศึกษาได้เรียนรู้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจจากนักศึกษา
ที่อยากเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

- กรณีโครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ในพ้ืนที่ EEC ผู้แทนส านักงานส่งเสริมการลงทุนเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการก าหนดสิทธิประโยชน์ให้กับนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศ ให้สิทธิถือ
ครองที่ดินต้องสอดคล้องกับกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้วย  

- กรณีบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์สามารถจ่ายภาษีให้กับรัฐได้ จ านวน ๔๐๙,๐๐๐ ล้านบาท  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรแก้ไขผังเมืองรวมพ้ืนที่จังหวัดล าพูนที่ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่มีความเหมาะสม 

เพ่ือท าเกษตรกรรม เนื่องจากประสบปัญหาการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน  
ขาดการบูรณาการร่วมกันทั้ง ๔ หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม  

- กรณีการศึกษาสิทธิประโยชน์ของประเทศเพ่ือนบ้านเปรียบเทียบกับสิทธิประโยชน์ 
ของประเทศไทยเพ่ือดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ควรมีตัวชี้วัดหรือข้อได้เปรียบของประเทศไทย
ดีกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ควรส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมต่อเนื่องถึงสิทธิประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ ให้กับนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย 

- รายละเอียดตัวชี้วัดบริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ควรพิจารณาด้านการถ่ายทอด  
ทางเทคโนโลยีด้วย 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอเอกสารดังนี้  

 ๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผังน้ า แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าสะแกกัง แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าท่าจีน  
 ๒. ขอทราบแนวทางการปรับปรุงแผนแม่บท ๒๐ ปี และขอทราบเหตุผลการเบิกจ่าย

งบประมาณจ านวน ๒๕ ล้านบาท ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณภายใน ๓๐ กันยายน  
 ๓. ขอทราบรายละเอียดผู้ประกอบการไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
 - นางอนุรักษ์  บุญศล เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่เก้า ขอเอกสารเกี่ยวกับแนวทาง  

การสร้างโครงข่ายครอบคลุมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน ๓๕ โครงการ  
 - นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสารแนว

ทางการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์เพ่ือเชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนภายในประเทศ 
และข้อมูลย้อนหลังจ านวน ๓ ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ถ้าลดลงเกิดจากสาเหตุใด 

 
 



๑๓ 
 

ส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
ส าหรับกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ๕๗๗,๖๙๓,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       - บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส าหรับกองทุนส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวิธีการที่ช่วยให้วิสาหกิจชุมชน 

ภาคการเกษตรเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร เพ่ือเป็น
แหล่งทุนให้กับเกษตรกรใช้ส าหรับการผลิต  

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบ
ปัญหาการขาดสภาพคล่อง การขอสินเชื่อกับธนาคาร และล้มละลาย  

- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายภายในประเทศไทยจ านวน
มาก ซึ่งมีราคาถูกกว่าสินค้าของประเทศไทย ท าให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับผลกระทบ 

- ขอทราบแนวทางการส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจและการสอบถามผู้ประกอบการ เพ่ือหา
แนวทางช่วยเหลือทางด้านการเงิน จ านวน ๑๓๓ ราย ผลการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

- ขอทราบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดแต้มต่อให้กบัผู้ประกอบการในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างไรบ้าง 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประสบปัญหา 

การขาดสภาพคล่องในการประสานการขอสินเชื่อกับธนาคารและความสะดวกทางด้านต่าง ๆ ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนผ่านโครงการ Co Payment ระยะสั้น รายละไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และกรณีผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ได้รับการช่วยเหลือ ร้อยละ ๘๐ เช่น ค่าใช้จ่ายของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ๑๐,๐๐๐ บาท ได้รับการช่วยเหลือ ๘,๐๐๐ บาท  

 - กรณีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประสบปัญหาสภาพคล่องที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
และแนวโน้มผู้ประกอบการเลิกกิจการเริ่มดีขึ้นในปี ๒๕๖๔  

 - กรณีความสามารถเข้าถึงแหล่งทุนอยู่บนพ้ืนฐาน เช่น ด้านการตลาด ประสิทธิภาพและ
ความสามารถด้านการแข่งขัน 

 - กรณีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพด้านการแข่งขัน S - Curve อุตสาหกรรมดาวเด่นสามารถ
เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ เช่น กลุ่มเครื่องมือแพทย์ ทดแทนการน าเข้ามากกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท
และอุตสาหกรรมการบิน สามารถผลิตชิ้นส่วนทดแทนการน าเข้า 

 - การบริการให้ค าปรึกษากับผู้ประกอบการผ่านทางไกล ๒ ด้าน ส านักงานวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมจังหวัดรับเรื่องและให้ค าปรึกษาส่งเรื่องต่อไปส านักงานใหญ่ต่อไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางการท า

ธุรกิจอย่างมีจุดมุง่หมาย  
 
 



๑๔ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอกทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. หนังสือของกรมบัญชีกลาง เรื่อง การให้แต้มต่อกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 ๒. รายชื่อบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง 

 
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  ๗๘,๘๘๑,๓๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนไปสังกัดองค์การสวนสัตว์ 
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการถูกปรับลดงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายอาหารสัตว์  
- ขอทราบแนวทางการบริหารเงินนอกงบประมาณ จ านวน ๒๒ ล้านบาท  
- ขอทราบสาเหตุการแยกหน่วยงานและไม่สังกัดองค์การสวนสัตว์ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีแนวทางการเพ่ิมรายได้ให้กับหน่วยงานร่วมกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แบบโปรโมชั่นและการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าหายาก ประสบปัญหาขาดแคลนบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

 - กรณีการถ่ายโอนภารกิจจากการประชุมเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ภารกิจของสวนสัตว์ 
ไนท์ซาฟารีและบริเวณพ้ืนที่สวนสัตว์ครอบคลุมหลายจังหวัดทางภาคเหนือ แตกต่างจากองค์การสวนสัตว์ที่มี
นโยบายจ าหน่ายตั๋วราคาถูก ซึ่งหน่วยงานมติที่ประชุมไม่เข้าร่วม เพ่ือสร้างรายได้ทุกช่องทางและน า
งบประมาณมาพัฒนาองค์กร 

 - กรณีค่าอาหารของสัตว์ถูกตัดงบประมาณ โดยน ารายได้เงินนอกงบประมาณ ซึ่งเป็นเงิน
สะสมของสวนสัตว์ไนท์ซาฟารีมาบริหารจัดการเป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ท าให้ปริมาณนักท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ 

เข้ามาภายในสวนสัตว์เพ่ิมข้ึน  
- ควรถ่ายโอนภารกิจของศูนย์การประชุมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารและ

จัดการดูแล เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีศักยภาพที่จะด าเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ๑๑๒,๓๑๒,๕๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ตามที่หน่วยงานได้มีพัฒนาการเรียนรู้อนาคตท าให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงานอ่ืน  ๆ  

เช่น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอทราบว่าหน่วยงานมีการพัฒนาองค์
ความรู้ของเด็กพิเศษออทิสติกหรือไม่ โดยเห็นว่าเด็กพิเศษดังกล่าวจ าเป็นต้องมีองค์กรที่มีองค์ความรู้เข้าไป
ช่วยเหลือ และเห็นว่าควรมีการจัดแผนการเรียนรู้ของเด็กแต่ในละเพศและวัย เพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอ
ให้กับหน่วยงานของภาครัฐ  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
องค์ความรู้หรือไม่ อย่างไร 

 - ในการประเมินการสร้างนวัตกรรมการจัดการความรู้ ขอทราบว่าส่งผลกับการพัฒนา  
คนหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้อย่างไร และหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร 

 - การจัดท าศูนย์ความรู้กินได้ใน ๑๕ จังหวัด ขอทราบรายละเอียดว่าได้ด าเนินการที่ไหน 
อย่างไร และมีการประสานกับจังหวัดต่าง ๆ อย่างไร และขอทราบรายละเอียดในการด าเนินโครงการจัดการ
ความรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดอุบลราชธานี 

 - การมีอุทยานการเรียนรู้ TK Park ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบว่าหน่วยงาน 
มีแนวนโยบายเชิงรุกในการท า TK Park ให้เข้าถึงชุมชน โรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือไม่ อย่างไร และ 
มีแนวนโยบายในการต่อยอด TK Park เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและให้มีการรู้จักผ่านทาง TK mobile 
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในเรื่ององค์ความรู้เด็กออทิสติก หน่วยงานมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส าหรับ

เด็กในแต่ละช่วงวัย สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองของแต่ละช่วงวัย เช่น เด็กเล็กสมองส่วนหน้าในการให้
เหตุผลอาจไม่ได้พัฒนา แต่สมองส่วนกลางที่รับความรู้สึก เด็กจะพัฒนาการมีค่อนข้างสูง ดังนั้น กระบวนการ 
ในถ่ายทอดการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัยจะมีแนวความคิดในการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสมกับพัฒนาการ
ของสมองของเด็กแต่ละช่วงวัยเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และในแผนการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละเพศและ
แต่ละช่วงวัยเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้จะเป็นกิจกรรมสั้น ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ 
แต่ละด้าน แต่ละทักษะ 

 - ช่องทางการเรียนรู้ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นออฟไลน์  เป็นการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ของรัฐ 
โดยการจัดกิจกรรมช่วยให้เด็กได้เรียนรู้และค้นพบตัวเองเพ่ือการพัฒนาต่อยอด และในส่วนออนไลน์  
จะมีห้องสมุดดิจิทัล TK Read โดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการ และมีเว็บไซต์กลางที่สามารถเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้ของรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยและห้องสมุดต่าง ๆ ท าให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและ
เหมาะสมและมีบริการในการแนะน าการเรียนรู้สืบค้นข้อมูล 

 - กระบวนการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคนที่หน่วยงานได้ท าให้ประชาชน คือ การเข้า
ไปอบรมครูของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งครูสามารถเข้าใจพัฒนาการของเด็กในการ
เรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมประยุกต์ให้เข้ากับเด็กแต่ละช่วงวัย 



๑๖ 
 

 - หน่วยงานไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้
เนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การเรียนรู้นอกระบบ แต่ได้มีการหารือกับส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยหากมีการบังคับใช้กฎหมายฉบับ
ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นอกระบบ หน่วยงานอาจมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรใหม่ 
ที่เกิดขึ้นมาได ้

 - ศูนย์การเรียนรู้กินได้จ านวน ๑๖ แห่ง ได้เริ่มจากการท า MOU ร่วมกับส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน หรือในกรณีวิทยาลัยชุมชน
ที่มีห้องสมุดก็จะเข้าไปช่วยพัฒนาสื่อความรู้และการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ประชาชนเข้าไปใช้ในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ 

 - ในเรื่องอุทยานการเรียนรู้ TK Park มีการให้บริการในหลายระดับ โดยในพ้ืนที่ของเทศบาล
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จะมีการให้บริการในพ้ืนที่ตัวเมืองและในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้มีการด าเนินการครบทุกพ้ืนที่ ในส่วนพ้ืนที่ระดับเล็กได้มีการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  
โดยมี โครงการห้องสมุดมีชีวิตในพ้ืนที่ห่ างไกลอย่างน้อยหนึ่ งโรงเรียนในทุกจังหวัด และได้ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการในโครงการห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  จ านวน ๑๐๘ แห่ง และมี Mini TK Park ในระดับ
ต าบล จ านวน ๓๐๐ แห่ง โดยมีการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท .) เพ่ือให้บริการ
ระบบออนไลน์ นอกจากนี้ มีการร่วมกับกรมราชทัณฑ์ในการมีห้องสมุดพร้อมปัญญาโดยให้บริการในเรือนจ า 
และมีการท าห้องสมุดเชื่อมไปถึงผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่ม โดยมีโครงการ Learning City จ านวน ๔ เมือง ได้แก่ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการให้การบริการทางการศึกษา  
ให้เข้าถึงผู้คนทุกกลุ่มท่ีด้อยโอกาสรวมทั้งผู้พิการด้วย 

 - แพลตฟอร์มที่หน่วยงานมีคือ TK Read โดยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ ได้รับ
งบประมาณ จ านวน ๒ ล้านบาท โดยมียอดผู้เข้าใช้บริการ จ านวน ๔.๖๖ แสนคน และมีแพลตฟอร์มกลางที่มี
การพัฒนามาตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ งบประมาณ จ านวน ๑๒ – ๑๓ ล้านบาท คาดว่าหากมีการเปิดใช้งาน 
จะมีผู้เข้าใจบริการไม่ต่ ากว่า ๓ ล้านคน โดยเชื่อมโยงกับห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ จ านวน ๑๖ แห่ง 

ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ตามกรอบภารกิจของหน่วยงานในการพัฒนาองค์ความรู้ เห็นว่าหน่วยงานควรมีการพัฒนา

องค์ความรู้ของเด็กพิเศษออทิสติก เนื่องจากเด็กออทิสติกจ าเป็นต้องมีองค์กรที่มีองค์ความรู้เข้าไปช่วยเหลือ 
และควรมีการจัดท าแผนการเรียนรู้ของเด็กแต่ในละเพศและวัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการน าเสนอให้กับ
หน่วยงานของภาครัฐ  

 - ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ควรมีแผนในการขยายหน่วยงานให้เติบโตมากขึ้น
โดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม ส านักพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่มีความ
น่าสนใจให้ผู้คนเข้าถึงได้เพ่ือให้ได้รับความสนใจมากขึ้น มีการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีทั้งศูนย์
การเรียนรู้ไซเบอร์และห้องเรียนมีชีวิต 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายพริษฐ์  วัชรสินธุ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดแพลตฟอร์มออนไลน์การเรียนรู้

ตลอดชีวิต มีจ านวนปริมาณเนื้อหาแต่ละรูปแบบมีจ านวนเท่าใด มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเนื้อหาจ านวนเท่าใด  
มียอดใช้งานเข้าชมเว็บไซต์จ านวนเท่าใด 



๑๗ 
 

 - นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ขอให้น าส่งแผนในการขยายหน่วยงาน 
ให้เติบโตมากขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม กระทรวงวัฒนธรรม ส านักพระพุทธศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส านักงานงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ๑๐๒,๗๔๐,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในยุคปัจจุบันซึ่งต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีแต่ระบบราชการยังไม่ค่อยมีการน าเทคโนโลยี

มาใช้ สอบถามว่าหน่วยงานมีวิธีการหรือช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยประหยัดงบประมาณในการใช้
เอกสาร โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้บริการประชาชนในระบบ e - Service ได้อย่างไร 

 - ขอสอบถามเรื่องแอพพลิ เคชั่น  ทางรัฐมีแนวทางท าให้ประชาชนเข้าถึงศูนย์รวม 
การให้บริการภาครัฐอย่างไร และปัจจุบันธุรกรรมที่ท ากับภาครัฐที่ให้ประชาชนเข้าใช้บริการในการใช้จ่าย  
คือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หน่วยงานได้มีแนวคิดในการบูรณาการแอพพลิเคชั่นทั้งสองดังกล่าวหรือไม่ 
อย่างไร 

 - ในการเปิดเผยงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ขอทราบว่ามีความเป็นไปได้มากน้อย
เพียงใดในการเปิดเผยงบประมาณผ่านทางช่องทางออนไลน์ และหน่วยงานจะมีส่วนในการช่วยด าเนินการ 
ในการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณผ่านทางออนไลน์ได้มากน้อยเพียงใด 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การลดการใช้เอกสารมีการด าเนินการสองด้าน คือ ในการให้ประชาชนมาติดต่อราชการ 

จะไม่ให้มีการน าเอกสารเข้ามาโดยมีการท าระบบแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกลาง ท าให้ประชาชนที่มาติดต่อ
หน่วยงานรัฐ สามารถดึงข้อมูลของหน่วยงานอื่นมาใช้แสดงประกอบการพิจารณาได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องน า
ส าเนาเอกสารมา ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ และในการออกเอกสารให้กับประชาชน เช่น  
ใบอนุมัติ ใบอนุญาต สามารถท าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะเป็นการลดการใช้กระดาษ ตัวอย่าง โครงการ
ดิจิทัลทรานสคริปต์โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจ านวนมากกว่า ๓๙ แห่ง โดยในปี ๒๕๖๔ มีนักศึกษาได้รับ 
ดิจิทัลใบทรานสคริปต์ จ านวน ๑๖๓,๐๐๐ คน ลดการใช้ส าเนา จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ ใบต่อปี และในระบบสาร
บรรณใหม่ก าหนดให้ใช้ E-mail ในการรับส่งเอกสาร เป็นการลดภาระการน าหนังสือราชการส่งทางไปรษณีย์ 
ในพัฒนาระบบส่งงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้สามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ  
ผ่านทาง E-mail ได้ ส่วนเรื่องการเรียนรู้ของประชาชนในการเรียนรู้ออนไลน์มีการท าระบบ e – Learning  
ให้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ 

 - ความพร้อมของหน่วยงานของรัฐบาลดิจิทัล มีการส ารวจหน่วยงานระดับในส่วนกลาง
ประมาณ ๓๐๐ หน่วยงาน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑,๕๐๐ หน่วยงาน โดยมีการวัดความพร้อม 
ในหลายด้าน ได้แก่ e - Service ความพร้อมด้านนโยบาย โครงสร้าง การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทั้งนี้  
ในรายละเอียดขอน าส่งข้อมูลเป็นเอกสาร 

 - การท าแอพพลิเคชั่นร่วมกับกับหน่วยงานต่างเป็นการบูรณาการข้อมูลของประชาชนที่มีกับ
หน่วยงานของรัฐมาแสดงผลในแอพพลิเคชั่น โดยปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิมขึ้นมากและมุ่งเน้นให้มีการสื่อสารกับ
ประชาชนมากขึ้น มีการท าวิดีโอคลิปแนะน าแอพพลิเคชั่น การท าสื่อโฆษณา และมีการลงนามร่วมกับ



๑๘ 
 

กระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมเข้ามามีส่วนร่วมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่
หน่วยงานของรัฐได้ท าขึ้น และกรมประชาสัมพันธ์จะมีการเร่งรัดการประชาสัมพันธ์กับประชาชน โดยร่วมกับ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้กับ
ประชาชนเพื่อให้การบริการตอบโจทย์กับประชาชนมากขึ้น 

 - แอพพลิเคชั่นทางรัฐมีผู้ใช้งานจ านวน ๒๖๔,๐๐๐ คน ซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับแอพพลิเคชั่น
เป๋าตังให้ประชาชนสามารถใช้งานผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นแอพพลิเคชั่น
ทางรัฐ โดยการหารือกับหน่วยงานให้ประชาชนให้ความยินยอมในการเข้าถึงข้อมูล 

 - การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณของกรุงเทพมหานครเป็นการน ากรอบธรรมาภิบาล 
มาสนับสนุนในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน โดยส านัก
งบประมาณระบบเดิมอาจมีการเปลี่ยนแปลงคลาดเคลื่อนได้ โดยอยู่ระหว่างจัดท าระบบ e - Budgeting ใหม่ 
ท าให้มีข้อมูลงบประมาณที่สามารถเปิดเผยได้ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีวิธีการในการหาช่องทางเพ่ือสื่อสารกับประชาชน ในการพัฒนารูปแบบ

บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการโดยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐได้ 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอทราบรายละเอียดการ

จัดล าดับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาด้านดิจิทัลอยู่ในระดับไหนอย่างไร 
 

ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ 
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)    ๓๘๙,๑๔๔,๖๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ในการจัดประชุมท าให้เกิดภาพลักษณ์ในการน าเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ขอทราบว่า

มีผลงานใดที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จของหน่วยงาน ในการน างบประมาณมาใช้เพ่ือจัดการประชุมและ
นิทรรศการต่าง ๆ 

 - จากสถานการณ์โควิดส่งผลต่อแนวโน้มในการจัดประชุมและนิทรรศการในอนาคต 
เนื่องจาก หลายภาคส่วนอาจคุ้นเคยในการจัดประชุมออนไลน์ ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีการศึกษาผลกระทบ
ในระยะยาวที่เกิดจากสถานการณ์โควิดต่ออุตสาหกรรม MICE หรือไม่ อย่างไร และได้มีการด าเนินการปรับ
รูปแบบการจัดนิทรรศการอย่างไร เมื่อมีความคาดหวังในเรื่องมาตรการทางสาธารณสุขหน่วยงานมีเทคโนโลยี
ที่ท าให้รูปแบบการจัดนิทรรศการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการมีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของภาครัฐ 

ในการเป็นเจ้าภาพประมูลสิทธิ์งานต่าง ๆ โดยรัฐบาลได้มีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะฉะนั้น 
งานอุตสาหกรรม MICE จึงมีความส าคัญ โดยหน่วยงานเป็นแกนกลางในการร่วมกับภาครัฐและเอกชน  
เช่น งานประชุมทางด้านการแพทย์ หน่วยงานจะจัดท าการประชาสัมพันธ์งาน การดึงงานต่าง  ๆ และในส่วน 



๑๙ 
 

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ หน่วยงานมีหน้าที่ด้านการตลาด ส่งเสริมในเรื่องสถานที่จัดงานในการ
ประชุม โดยหน่วยงานมีการประเมินผลด้านเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ที่พักของ
ชุมชน โดยมีโครงการชุมชน MICE ซึ่งมีการด าเนินการมาเป็นระยะเวลา ๗ ปี  

 - กรณีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดได้มีการศึกษาข้อมูลโดยยังคงมีการให้ความส าคัญกับ
การประชุมแบบ Face to Face และมีการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมการท าธุรกิจ 

 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ๒๒๒,๓๗๑,๗๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  (องค์การมหาชน) ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานโดยการสร้างกิจกรรมต่าง  ๆ ให้เกิดขึ้น 

ทุกรูปแบบ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ การได้มาซึ่งผลก าไรของเอกชน ขอทราบว่าหน่วยงานได้มีก าร
พิจารณาเรื่องการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม Soft Power ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีที่มีในแต่ละจังหวัดหรือไม่ 
โดยมีการจ าแนก แบ่งหมวดหมู่ การส่งเสริมเศรษฐกิจให้เป็นธุรกิจขนาดย่อมในการค้าขายหรือการส่งออก
หรือไม่ อย่างไร 

 - การจัดท าเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการเชื่อมโยงต่อยอดกับการท าชุมชนการเรียนรู้และ
อุตสาหกรรม MICE ซึ่งใช้ส าหรับรองรับการจัดประชุมหรือการท่องเที่ยวหรือไม่ และขอทราบว่าอุตสาหกรรม 
MICE ได้มีการใช้พ้ืนที่ของศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตหรือไม่ 

 - ในการจัดท าอุตสาหกรรม  MICE ให้ เป็นวาระแห่ งชาติ โดยกลุ่ม เป้ าหมายจะอยู่
ภายในประเทศและใช้งบประมาณ จ านวน ๒๙ ล้านบาท ขอทราบว่าในการจัดการประชุมแต่ละครั้ง ส่งผลกับ
เศรษฐกิจรายได้ของชุมชนในพื้นท่ีอย่างไร 

 - ขอทราบว่าในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ มีการเชื่อมโยง
แนวทางมาตรการอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

 - หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกธุรกิจและแนวทางในการสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์
อย่างไร 

 - โครงการเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส (metaverse) จ านวน ๒๕ ล้านบาท มีผลการศึกษาหรือไม่
ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้างประโยชน์ได้จริง และมีความสมเหตุสมผลในการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ในการขับเคลื่อน Soft Power ในประเทศไทย หน่วยงานมีแนวทางในการส่งเสริม  

Soft Power ผ่านการด าเนินงานในสองรูปแบบ คือ การขับเคลื่อนผ่านทางพ้ืนที่โดยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ มีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะพูดคุยกับคนในพ้ืนที่ มีเมืองสร้างสรรค์ที่เป็นเครือข่าย จ านวน ๓๓ จังหวัด
โดยท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิลปินในท้องถิ่นเพ่ือหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 
วัฒนธรรมแต่ละพ้ืนที่ โดยน าเสนอออกมาเป็นสินค้าและบริการ เช่น อาหาร ศิลปะ หัตถกรรม หรือสินค้าที่
แสดงความบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และในการขับเคลื่อนเชิงอุตสาหกรรม การน าเสนอสื่อแอนิเมชั่นเพ่ือให้สื่อเป็น
สิ่งที่ใช้เล่าเรื่องต้นทุนวัฒนธรรมที่มีท้ังหมดและน าเสนอ Soft Power อย่างมีชั้นเชิง 

 - การจัดท าเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับไมซ์ซิตี้ (MICE City) ซึ่งมีการพัฒนา
เครือข่ายเมืองและพัฒนาองค์ประกอบของจังหวัดเชื่อมโยงกับไมซ์ซิตี้  (MICE City) เพ่ือสนับสนุนการสร้าง



๒๐ 
 

รายได้ การน าสินค้าและบริการมาต่อยอด มีการพัฒนาธุรกิจใน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลาและพัทยา ท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น 

- แนวทางในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพ้ืนที่ได้มีการร่วมกับพ้ืนที่  ในการค้นหา
วัฒนธรรมพ้ืนที่  หน่วยงานได้ศึกษาเชิงลึกโดยการท า Workshop สร้างเครือข่ายท างานอย่างต่อเนื่อง  
โดยแนวทางในการเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คือ กลุ่มอัตราเติบโตสูงและกลุ่มดนตรี ศิลปะ อาหาร  
ซึ่งเป้าหมายคือคนไทย จ านวน ๒ ล้านคนเข้าถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีการท างานร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ในการบ่มเพาะนักศึกษา เพ่ือสร้างผลงานเชื่อมต่อกับความต้องการอุตสาหกรรม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ในการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของหน่วยงานโดยการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นทุก

รูปแบบ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ การได้มาซึ่งผลก าไรของเอกชน หน่วยงานควรมีการพิจารณาเรื่อง  
การเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่ม Soft Power ที่เก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีท่ีมีในแต่ละจังหวัด 

 
ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคง 
ปลอดภัยแห่งไซเบอร์แห่งชาติ     ๒๒๓,๒๑๙,๔๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยแห่งไซเบอร์
แห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีที่หน่วยงานได้รวบรวมข้อมูลให้ข้อคิดสร้างความมั่นใจให้กับภาครัฐและภาคเอกชน  

ในการลงทุนและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีข้อห่วงใยในหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี ๒๕๖๒  
ในความชัดเจนของรายละเอียดการเข้าถึงกลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับไซเบอร์ การท าข้อมูล
เท็จของส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ นอกจากนี้เห็นว่าหน่วยงาน
ควรมีการศึกษาในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจับผิดการทุจริต  โดยตั้งเป็นหน่วยอาสาไซเบอร์ 
ให้สามารถเป็นตัวแทนในการช่วยการจัดการทุจริตและมีรางวัลให้ เปลี่ยนจากระบบราชการด าเนินการ 
เป็นการให้เอกชนด าเนินการแทน หน่วยงานได้มีแนวความคิดในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

 - ขอทราบว่าต ารวจไซเบอร์ได้ท างานร่วมกับหน่วยงานด้วยหรือไม่ และกรณีข้อมูล
โรงพยาบาลที่มีการรั่วไหลมีการด าเนินการกับผู้กระท าความผิดอย่างไร และมีระบบป้องกันข้อมูลดังกล่าว
อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงาน 

ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ท าให้ยังไม่มีความชัดเจนในข้อกฎหมายในทางปฏิบัติ โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะและ 
ไม่มีเงินนอกงบประมาณจึงต้องอาศัยเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว โดยหน่วยงานมีข้อจ ากัดของบุคลากร  
ในโครงสร้างของหน่วยงานมีอัตราบุคลากรทั้งสิ้น ๔๘๐ อัตรา ในปี ๒๕๖๔ บรรจุบุคลากรได้เพียง ๒๐ อัตรา
และในปี ๒๕๖๕ บรรจุได้ จ านวน ๕๐ อัตราคิดเป็น ร้อยละ ๑๐ ของโครงสร้างบุคลากร โดยหน่วยงานได้รับ
งบประมาณในงบบุคลากรค่อนข้างน้อย บุคลากรด้านไซเบอร์เป็นบุคลากรที่ต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ .ศ. ๒๕๖๒ ไม่ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
รับผิดชอบเรื่องภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล โดยรับผิดชอบเฉพาะหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ 
การให้มีจิตอาสาไซเบอร์เพ่ือจับผิดการทุจริตต้องใช้อ านาจทางกฎหมายในการปฏิบัติ โดยเมื่อมีคดีในเรื่อง  
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ไซเบอร์เกี่ยวกับข้อมูลรั่วไหลจะร่วมกับต ารวจในการติดตามร่องรอยผู้กระท าผิด  ซึ่งการจับตัวผู้กระท าผิด
เป็นไปได้ยาก และในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องท างานแบบบูรณาการกับหลายหน่วยงานโดยให้มีหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการก็จะสามารถลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ 

 - ประกาศของคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้มี จ านวน ๔ 
ฉบับ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศอ านาจลักษณะหน้าที่หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ส าคัญทางสารสนเทศท่ีจะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ โดยจะน าส่งรายละเอียดข้อมูลเป็นเอกสาร 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการศึกษาข้อมูลในการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจับผิด 

การทุจริตโดยตั้งเป็นหน่วยอาสาไซเบอร์ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนในการช่วยจัดการเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นและ 
มีการน าเสนอให้รางวัลเป็นการตอบแทน โดยถือเป็นการเปลี่ยนจากระบบราชการด าเนินการเป็นการให้
เอกชนเข้ามาด าเนินการแทน 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. การตั้งส านักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติโดยมีการ

จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จัดตั้งห้องปฏิบัติการ งบประมาณจ านวน ๑๕๙ ล้านบาท น าไปใช้ในเรื่องใด 
๒. กรณีมีคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติได้ออกประกาศ

ลักษณะหน่วยงานที่ เป็นภารกิจ ทั้ง ๗ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคงของรัฐ ด้านบริการภาครัฐที่ส าคัญ  
ด้านการเงินการธนาคาร เป็นต้น ขอให้น าส่งประกาศดังกล่าว 

 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  ๒๕๔,๕๖๗,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนงบรายจ่ายอ่ืน 
จ านวน ๔,๔๓๐,๐๐๐ บาท  

 - ขอทราบรายละเอียดการด าเนินโครงการติดตามและขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินท ากิน
ให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

 - กรณีที่หน่วยงานต่าง ๆ มีภารกิจในการบริหารจัดการในเรื่องของที่ดิน ขอทราบว่า
หน่วยงานมีแนวทางการบริหารจัดการและมีเป้าหมายในก าหนดนโยบายที่ดินแห่งชาติอย่างไร และ  
การด าเนินงานของหน่วยงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่นหรือไม่ 

 - ขอทราบว่าเมื่อที่ดินที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ครบก าหนดของระยะเวลาการเช่า
ที่ดิน หน่วยงานมีแนวทางการน าที่ดินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดรูปธรรมอย่างไร 

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีอ านาจในการบริหารจัดที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในมือของเหล่าทัพหรือไม ่
 - ขอทราบว่าที่ดิน ส.ป.ก. ที่มีการประกาศใน ๑๒๐ อ าเภอ ท าให้เป็นพ้ืนที่ทับซ้อนกับที่ดิน

ของ ส.ป.ก. หน่วยงานมีแนวทางการแก้ปัญหาและบริหารจัดการอย่างไร 
 - ขอทราบว่าพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

พระราชบัญญัติชุมชน ที่ประกาศทับที่ของชุมชนที่อยู่มาก่อน จ านวน ๔.๗ ล้านไร่ หน่วยงานมีแนวทาง 
การแก้ปัญหาอย่างไร 
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 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาจากการประกาศ
หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) 
หรือไม ่

 - ขอทราบว่าหน่วยงานเป็นเจ้าภาพในการประกาศหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) หรือไม่ และถ้าหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ 
ขอทราบว่าหลักเกณฑ์ One Map มีความคืบหน้าอย่างไร 

 - ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์เปลี่ยนมือที่ดิน คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ (คทช.) รอบอ่างเก็บน้ าล าตะเพิน จังหวัดสุพรรณบุรี และปัญหาช่องวางของกฎหมายที่ท าให้นายทุน
สามารถสวมสิทธิ์ได ้

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการเข้าไปแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการเรียกร้อง
สิทธิในพ้ืนที่ ของอ าเภอเบตง จังหวัดยะลาหรือไม ่

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงหรือไม่ 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการแก้ไขปัญหาแผนที่มีความทับซ้อนและการแสดง 

มาตรส่วนของแต่ละหน่วยงานที่มีความแตกต่างอย่างไร 
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดท าสมัชชาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

หรือไม ่
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการยุบหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินทั้ง ๑๓ หน่วย หรือไม่ 
 - ขอทราบว่าที่ดินที่ครบอายุการเช่าป่า หรือที่ดินของทหารที่มีการเลิกใช้ หน่วยงานมี 

แนวทางการด าเนินการจัดพื้นที่เหล่านี้อย่างไร  
 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการก าหนดกรอบให้คณะอนุกรรมการที่ ๙ อนุ ด าเนินการ

ตามแนวทางและกรอบที่ก าหนดไว้อย่างไร และมีการตั้งเป้าหมายในสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินให้มี
ความสมบูรณ์ภายในปีอะไรและต้องใช้งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาทั้งหมดจ านวนเท่าไร 

 - ขอทราบว่าการด าเนินการเป็นคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินมีการตั้งงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และในอนาคตอีกหรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีปัญหาที่ดินท ากิน คนรุกป่า ป่ารุกคน และการจัดระเบียบที่ดินใหม่ เป็นเรื่องของ 

การเดินหน้าประเทศไทย ส่วนงบประมาณในปี ๒๕๖๕ หน่วยงานได้มีก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ซึ่งเลย
ระยะเวลาการตั้งค าของบประมาณ จึงท าได้เพียงการตัดงบประมาณของกองบุกรุกที่ของรัฐและส านักงาน
นโยบายและแผน จ านวน ๓๘ ล้านบาท จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือมาตั้ง 
ตามภารกิจเดิม และขอรับจัดสรรจากงบกลาง จ านวน ๘๐ ล้านบาท งบบุคลากรคิดเป็น ร้อยละ ๑๔ ของงบที่
ได้รับทั้งหมด ส่วนงบประมาณ จ านวน ๔ ล้านบาท เป็นงบด าเนินงานตามปกติในการติดตาม ประเมินผล  
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในรอบประจ าปี หน่วยงานและปี ๒๕๖๖  

 - กรณีการด าเนินงานหน่วยงานมีภารกิจ ๔ ด้าน แก้ปัญหาคนรุกป่า คือ ประชาชนอยู่ใน
ที่ดินของรัฐทุกประเภท โดยด าเนินการทวงคืนผืนป่าที่ไม่ใช้ในลักษณะการจับกุม แต่ให้คนอยู่กับพ้ืนป่าอย่าง
ยั่งยืน และมีคณะอนุกรรมการ จ านวน ๑๑ ชุด และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด)  
จ านวน ๒ ชุด และฝ่ายเลขา จ านวน ๓ หน่วยงาน ที่บูรณาการร่วมกัน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด  
ฝ่ายเลขาเป็นระดับปลัดจังหวัด ที่ต้องด าเนินการร่วมกับอนุกรรมการอ่านแปรภาพถ่าย และรับเรื่องที่มี  
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การพิจารณาจากจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยการน าภาพถ่ายประกอบการค าสอบพยานบุคคลในการพิสูจน์สิทธิ  
การอ่านแผนที่ปัจจุบันใช้แผนที่ของกรมทหาร 

- กรณีป่ารุกคน ถ้าคนอยู่ก่อนการประกาศที่ดินเป็นของรัฐและไม่ได้รับความเป็นธรรม ในปีที่
ผ่านมีงบกลางในการด าเนินงานร่วมกับคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดทุกจังหวัด จ านวน  
๕ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการอ่านแผนที่ของกรมทหารและค่าใช้จ่ายในการขึ้นระวางของกรมที่ดิน 
ปัจจุบันหน่วยงานมีงบประมาณในการจัดประชุมของแต่ละจังหวัดและด าเนินการเร่งการจัดประชุม ถ้าอยู่ก่อน
ไม่ต้องอ่านแปรภาพถ่าย อยู่หลังประกาศต้องมาขอหนังสืออนุญาตแต่ไม่ได้เอกสารสิทธิ ถ้าไม่แน่ใจต้องใช้วิธี
ทางนิติวิทยาศาสตร์ คือ การอ่านแปรภาพถ่าย และได้ด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องอ่านแปรภาพถ่ายสามมิติ  

- กรณีการประกาศหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ในหน่วยงานทั้ง ๙ หน่วยงาน มีที่ดินที่ซ้อนทับกัน จากการส ารวจที่ดิน
ทั้งหมดไม่รวมที่ดินที่มีโฉนดและที่ดินของเอกชนมี จ านวน ๕๗๐ ล้านไร่ และมาตรส่วน ๑ : ๔ ,๐๐๐  
เป็นมาตราส่วนที่เล็กที่สุดที่ปฏิบัติงานได้ การที่มาตราส่วนของแต่ละหน่วยงานไม่เท่ ากันส่งผลให้เกิดปัญหา
การทับซ้อนของที่ดิน และแต่ละหน่วยงานมีกฎหมายบังคับใช้เป็นของตนเอง แต่คนที่ได้รับผลกระทบ คือ 
ประชาชน ดังนั้น การประกาศหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
(One Map) เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาที่ดินที่มีการทับซ้อนกัน  

- กรณีการจัดที่ดินท ากินในรูปแบบของสหกรณ์ โดยให้หนังสืออนุญาตท ากินอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายและสมุดพก การที่อยู่ในระบบของหน่วยงานและมีการท าเกษตรกรในที่ดินท ากินของ คทช. 
สามารถขอ GAP กับกระทรวงเกษตรได้ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงเป็นทางออกให้กับ
เกษตรกรที่อยู่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งพ้ืนที่แรกที่ คือ แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ เดิมอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน  
เมื่อได้รับใบอนุญาตปัจจุบันสหกรณ์แม่ทา มีรายได้จากการขายของปีละ ๙.๕ ล้านบาท  

- กรณีพ้ืนที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าและพ้ืนที่ป่าสงวน เมื่อเป็นพ้ืนที่ของ 
คทช. ที่ไม่โฉนดแต่เป็นหนังสืออนุญาตใช้ ๓๐ ปี จากกรมป่าไม้และตกทอดถึงทายา มีหลักเกณฑ์การให้รายละ
ไม่เกิน ๒๐ ไร่ หรือที่ครอบครองอยู่เดิม เป็นหลักเกณฑ์ของกรมป่าไม้ ถ้าครอบครองเกิน ๒๐ ไร่ ต้องเรียกคืน 
เพ่ือกระจายที่ดินให้รายอ่ืน ดังนั้น คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ไม่เข้าไปก้าวล่วงอ านาจ
ของหน่วยงานอื่น แต่จะเข้าไปด าเนินการกรณีมีข้อคัดแย้งด้านกฎหมาย ข้อคัดแย้งของหน่วยงาน  

- กรณีการจัดที่ดินท ากินให้กับราษฎรที่ไร้ที่ดินท ากิน หน่วยงานป้องกันไม่ให้มีการบุกรุก
เพ่ิมเติม ป้องกันการเปลี่ยนมือ จึงไม่มีหน้าที่ให้ที่ดินอย่างเดียว ต้องส่งเสริมสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  
เมื่อเข้มแข็งแล้วสามารถยื่นขอเปลี่ยนใบอนุญาตให้เป็นกลุ่มสหกรณ์ได้ และสามารถขายสิทธิคืนให้กับสหกรณ์
ได้เช่นกัน  

- กรณีพ้ืนที่เบตงมีพ้ืนที่ป่าสงวนที่เข้ามาในระบบ จ านวน ๘,๘๒๓ ไร่ และมีการจัดที่ดิน 
ท ากินให้กับราษฎรในพ้ืนที่  

- กรณีการออกโฉนดหน่วยงานไม่มีนโยบายน าที่ดินของรัฐไปออกโฉนด เช่น การเพิกถอน
ที่ดินป่าสงวน ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ป่าชายเลน และสไลด์พ้ืนที่ป่าสงวนไปให้กรมธนารักษ์ เพ่ือให้
ประชาชนอยู่ในพ้ืนที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

- กรณีการยึดคืนพ้ืนที่หน่วยงานได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และการยึดคืนที่ดินจากนายทุน
เกิน ๕๐๐ ไร่ ให้น ามาจัดตามแนวนโยบายของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เช่น พ้ืนที่ที่หมด
สัมปทาน และประชาชนที่ไม่มีที่ดินท ากินต้องไปประสานกับคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด  
(คทช. จังหวัด) เพ่ือลงทะเบียนขอรับสิทธิการจัดสรรที่ดินท ากิน  



๒๔ 
 

- กรณีคณะอนุกรรมการ One Map ได้วางหลักเกณฑ์ จ านวน ๑๓ ข้อ ให้คิดแบบ AI และ 
ไม่ใช้ดุลพินิจ ขณะนี้ One Map ได้ด าเนินการผ่าน ๒ กลุ่ม เนื่องจากการให้หน่วยงานยอมถอยคนละก้าว 
ยากมาก แต่มีหลักเกณฑ์ที่ผ่านคณะรัฐมนตรี คือ การพิจารณาตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายเป็นหลัก 
ค าสั่งคณะรัฐมนตรีเป็นเพียงค าสั่งทางนโยบายและการบริหาร และไม่ให้พ้ืนที่นั้นทับซ้อนหลายหน่วยงาน  
โดยให้ระยะเวลา จ านวน ๓๖๐ วัน ของหน่วยงานทั้ง ๙ หน่วยงาน แก้ไขให้เรียบร้อย หากที่มีการล้ ากันบ้าง
เพียงเล็กน้อยสามารถเจรจากันได้  

- กรณีพ้ืนที่ที่หมดสัมปทานส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ ถ้าประสงค์ที่จะน ามาจัดเป็น
ที่ดินท ากินให้กับราษฎร สามารถน ามาเสนอต่อหน่วยงานได้ 

- กรณีการจัดการระบบสารสนเทศเป็นภารกิจใหญ่ที่ส าคัญและต้องเป็นระบบฐานข้อมูล
กลางของประเทศไทยในเรื่องการจัดการที่ดิน เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหลายหน่วยงาน 
การของบประมาณเพ่ือจัดท า Big Data Platform เพ่ือวางรากฐานการจัดระบบสารสนเทศ รวมทั้งการรับ
เส้นแนวเขต One Map เพ่ือใช้บริหารจัดการร่วมกันของทุกหน่วยงาน และพัฒนาให้ประชาชนสามารถเข้า
ใช้ได้ต่อไปในอนาคต 

- กรณีหนังสื่อส าคัญท่ีหลวงเป็นของกรมที่ดินและอยู่ภายใต้อ านาจของกระทรวงมหาดไทย 
- กรณีการพิสูจน์สิทธิแล้วว่าอยู่ก่อนแต่ป่าสงวนยังครอบอยู่ ท าให้พ้ืนที่นั้นยังเป็นป่าสงวน

กรมที่ดินก็ไม่สามารถเข้ามาบริหารจัดการได้ ดังนั้น หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะว่าจะให้ความเป็นธรรมกับ
ประชาชนอย่างไร 

- กรณีการด าเนินการทางด้านสารสนเทศ หน่วยงานได้มีการตั้งงบประมาณในเรื่องของ  
One Map เพ่ือจัดท าระบบรองรับเส้น One Map และ Big Data ในปี ๒๕๖๖  

- กรณีหลักการและขั้นตอนของ One Map หน่วยงานมีแผนที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้ท าหลักเกณฑ์ของทุกหน่วยงานที่เป็นเจ้าของที่ดินของรัฐเข้ามาร่วมกันจัดท าหลักเกณฑ์ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีรับรองในหลักการ One Map ให้หน่วยงานด าเนินการตามกฎหมายภายใน ๓๖๐ วัน และ
ขยายได้ ๑๘๐ วัน  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานมีแนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น จากการประกาศ

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map)  
 - หน่วยงานควรแก้ไขปัญหาที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการที่

เกิดความจ าเป็น เพ่ือน าที่ดินดังกล่าวมาบริหารจัดการให้กับประชาชนมีที่ดินท ากิน 
 - หน่วยงานควรเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขต

พ้ืนที่ของหน่วยงานราชการ 
 - หน่วยงานควรมีการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่มีการบังคับเป็นของ

ตนเอง โดยต้องมีเจ้าภาพเข้ามาควบคุมการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้อยู่ภายใต้กรอบขับเคลื่อน
นโยบายที่ดินแห่งชาติและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 - หน่วยงานควรตั้งค าของบประมาณในการด าเนินการทั้งระบบให้มีความต่อเนื่อง เนื่องจาก 
การตั้งค าของบประมาณปีต่อปี อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



๒๕ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นายนพดล  พลเสน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สิบสี่ พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง 

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม และนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  
ขอเอกสารการจัดท าหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน  
๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ทั้งหมด และรายละเอียดการใช้งบประมาณเกี่ยวกับการจัดท าแนวเขตที่ดินทั้งหมด 

 - นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่  ขอเอกสารประวัติ 
การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) และงบประมาณ
ที่ใช้ในการปรับปรุงทั้งหมด และท่ีผ่านมาใครเป็นเจ้าภาพ 

- นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ โฆษกคณะกรรมาธิการ  ขอเอกสารแผนการด าเนินการ 
อย่างเร่งด่วนในการบริหารจัดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทั้งระบบ 

 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    ๘๖,๕๓๖,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบรายละเอียดการด าเนินงานเกี่ยวกับพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพภายในจังหวัดต่าง ๆ ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเกิดผลส าเร็จอย่างแท้จริง  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวความคิดเกี่ยวการน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์และการน า
กัญชามาใช้ในทางสันทนาการอย่างไร เนื่องจากประเทศเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ 

 - ขอทราบว่าแนวทางการขับเคลื่อนที่เกิดเป็นรูปธรรมของธรรมนูญสุขภาพต าบล ธรรมนูญ
สุขภาพพ้ืนที่  

 - ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวความคิดในการรวมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที ่กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิข้าราชการและบุคคลทั่วไป เป็นกองทุนเดียวกันหรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีแนวทางการปรับปรุงระบบและโครงสร้างเพ่ือขับเคลื่อนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือไม่ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานการท าสมัชชาเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไปสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหาการสร้างสุขภาวะในพ้ืนที่ ในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดโควิด ๑๙ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีความตื่นตระหนก ส่งผลให้มีการสร้างที่กักกันและมีการ 
ขับไล่ผู้ติดเชื้อ หน่วยงานได้มีการด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ 
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และออกมาตรการสู่ภัยโควิด
ระดับชุมชน ประมาณ ๕๐๐ ต าบล โดยหน่วยงานได้มีการถอดบทเรียนของแต่ละพ้ืนที่ประมาณ ๑๐๐ แห่ง 
และได้มีการเผยแพร่บทเรียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่
ปริมณฑล แคมป์แรงงาน ของกรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักค่อยส าหรับผู้ติดเชื้อ ส่งผลให้เป็น
ตัวอย่างของการท าแนวทาง Community Isolation กักแยกผู้ป่วยโควิดในชุมชนทุกเขต เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม  
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 - กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอมิครอน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครปฐมร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดตั้ งระบบการจัดการเพ่ือรองรับ โควิดแบบบู รณาการ  
เช่น การส่งเสริม การป้องกัน การดูแล การจัดอาหาร และได้น าโมเดลดังกล่าวไปเป็นตัวอย่างในการบริหาร
จัดการของจังหวัดต่าง ๆ  

 - กรณีการท าสมัชชาสุขภาพ ทางภาคเหนือมีปัญหาทางด้านหมอกควัน หน่วยงานได้มี 
การจัดท าสมัชชาเพ่ือให้ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน แม้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเรียบร้อยครบถ้วนแต่สามารถให้ประชาชนกับหน่วยงานราชการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว หรือตัวอย่างที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดท าธรรมนูญเพ่ือจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน 
ที่ เป็นข้อตกลงของประชาชนที่ เข้ามาช่วยเหลือภาครัฐ ท าให้ เป็นตัวอย่างของกระบวนการการมี  
ส่วนร่วม 

 - กรณีกัญชาและกัญชง เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานไม่เคยมีมติ 
ในเรื่องนี้ แต่มีมติในปี ๒๕๕๖ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากยาสูบและแอลกอฮอล์ แต่ถ้าเป็น
กัญชาทางการแพทย์มีความเหมาะสมที่ต้องท าการศึกษาและเปิดกว้างจากการใช้ประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น  
ถ้าเป็นการใช้กัญชาทางด้านสันทนาการ ต้องมีมาตรการการควบคุมอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการใช้กัญชา 
ของเด็กและเยาวชน  

 - กรณีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการรวม ๓ กองทุน 
ซึ่งหลักกฎหมายของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการพูดถึงการรวมกองทุนใน มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ เรื่อง การย้ายสิทธิจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายชดเชยการบริการ ที่ไม่ได้มี
การสนับสนุนหรือป้องกัน หน่วยงานขอรับข้อเสนอแนะเพ่ือไปด าเนินการร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ 

 - กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและการพัฒนาระบบปฐมภูมิ  
มีมติสมัชชาสุขภาพเมื่อปี ๒๕๕๒ แม้การถ่ายโอนจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข กับคณะกรรมการ
ถ่ายโอนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้รับถ่ายโอน หน่วยงานได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบบริการกับบุคลากร 
โดยเฉพาะกองสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ตั้งขึ้นใหม่ และเตรียมหลักสูตรของหมออนามัย 
หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่จะถ่ายโอน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพ่ือให้การส่งเสริม สนับสนุน หรือการพัฒนาด้านสุขภาพเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 - หน่วยงานควรมีแนวทางการรวมกองทุนที่เกี่ยวกับสิทธิการดูแลรักษาให้เป็นกองทุนเดียว 

เนื่องจากหน้าที่ของแต่ละกองทุนต้องมีหน้าที่ในการดูแลสิทธิการรักษา 
 - หน่วยงานควรต้องมีการปฏิรูปโครงการเพ่ือมาก ากับดูแล เนื่องจาก พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติประกันสังคม 
อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็น
การใช้งบประมาณท่ีสิ้นเปลือง  

 
 
 
 



๒๗ 
 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)   ๑๒๒,๒๓๐,๑๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอทราบว่าหน่วยงานมีมาตรการจูงใจกับผู้ที่ผ่านการรับรองคุณวุฒิของครูอาชีวะอย่างไร  
 - ขอทราบว่าการรับรองคุณวุฒิ วิชาชีพของหน่วยงานเหมือนกับการรับรองคุณวุฒิ  

ของกระทรวงศึกษาหรือไม ่

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการด าเนินการทดสอบและประเมินสมรรถนะของครูอาชีวะ หน่วยงานมีข้อตกลง

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยครูอาชีวะที่ผ่านการทดสอบในระดับที่สูงที่สุดจะได้ลด
ระยะเวลาในการท าวิทยฐานะ ส่งผลให้ครูอาชีวะมีความสนใจเพิ่มมากขึ้น 

 - กรณีการส่งเสริมการเรียนรู้ หน่วยงานด าเนินการให้คุณวุฒิกับผู้ที่ท ามาหากินและไม่สนใจ
ในมุมของการศึกษา โดยก าหนดกรอบมาตรฐานและน าผู้เชียวชาญในอาชีพนั้น ๆ มาถ่ายทอดความรู้  
เมื่อผู้เรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ หน่วยงานจะออกใบคุณวุฒิที่ไม่ใช่คุณวุฒิทางการศึกษา แต่เป็นคุณวุฒิ
วิชาชีพ และมีกรอบคุณวุฒิแห่งชาติที่เทียบเคียงกับสภาการศึกษา จ านวน ๘ ระดับ และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี และเป็นคุณวุฒิที่ เหมือนกับคุณวุฒิอาเซียน ท าให้กลุ่มที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพสามารถ  
เข้าสู่กลุ่มประเทศอาเซียนได้ และภายใต้ระบบ TPQ ทางนานาชาติและเอเชียรู้จักระบบนี้ เพ่ือรับรอง
สมรรถนะของคน เช่น ช่างเสริมสวย พนักงานนวด ขณะนี้สถานประกอบการขนาดใหญ่จัดท าเป็ น CSR  
เพ่ือยกระดับพนักงาน พร้อมทั้งได้ขยายไปถึงนักศึกษาภาคปกติท่ีมีความต้องการที่จะเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะด้าน
และให้ได้คุณวุฒิ เพ่ือน าไปประกอบกับวุฒิการศึกษาในการท างาน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรมีแนวทางการปฏิรูปให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพ่ื อสร้างการเรียนรู้ 

ที่หลากหลายและไม่เฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การส่งเสริมเรียนรู้ในอนาคตจะมีความส าคัญมากกว่าการศึกษา 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอเอกสารการก าหนด

มาตรฐานวิชาชีพ จ านวน ๑๔ สาขา มีเรื่องใดบ้าง  
 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ๓๖,๘๓๙,๙๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในประเด็นต่าง ๆ 
ดังนี้  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบว่าหน่วยงานมีการจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือ

ประชาชนที่ยากจนทั้งประเทศหรือไม่  
 - ขอทราบรายละเอียดโครงสร้างของอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิและอนุกรรมการภาพถ่าย 

ทางอากาศ 
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- ขอทราบว่าปัจจุบันหน่วยงานมีด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างไร และการด าเนินงาน 
มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน มาตรา ๖ จัดตั้งธนาคาร

ที่ดินหรือองค์กรอ่ืน ที่มีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกันธนาคารที่ดิน เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันได้มี 
การยกร่างพระราชบัญญัติตามขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคประชาชน  
และจัดส่งร่างพระราชบัญญัติไปให้ส านักงานเลขาคณะรัฐมนตรีพิจารณา และมาตรา ๙ หน่วยงานได้มีความ
เชื่อมโยงกับคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

 - กรณีหน่วยงานมีภารกิจแตกต่างจากกองทุนฟ้ืนฟูอย่างไร ซึ่งกองทุนฟ้ืนฟูช่วยเกษตรกร
แบบแบ่งกลุ่มที่มีหนี้ที่อยู่ในระบบสถาบันการเงิน โดยหักลดวงเงินต้น แต่หน่วยงานช่วยเหลือในระบบและ
นอกระบบ เป็นการช่วยเหลือโดยการน าเงินไปช าระหนี้นายทุนหรือธนาคาร และให้ผู้กู้มาผ่อนช าระกับสถาบัน
ในอัตรา ร้อยละ ๓  

 - กรณีปัญหาที่ดินหลุดมือ หน่วยงานมีการแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือบรูณาการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการเงินของรัฐ  

 - กรณี การกระจายการถือครองที่ ดิน เพ่ือลดปัญหาของที่ดินท ากินของประชาชน  
การด าเนินงานของหน่วยงานไม่มีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน โดยหน่วยงานกระจายการถือครองที่ดิน 
ของเอกชนที่มีเกินความต้องการและเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพ่ือกระจายการถือ
ครองที่ดินให้ประชาชนและเกษตรผู้ยากจน  

 - กรณีการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ หน่วยงานมีแนวทางการน าที่ดินของเอกชนที่ปล่อย 
รกร้างว่างเปล่ามาเข้าสู่ระบบของสถาบันหรือการฝากที่ดินกับหน่วยงาน เพ่ือกระจายการถือครองที่อย่าง
ยั่งยืนและเป็นสร้างโอกาสการให้ประชาชนและเกษตรกรที่ยากจนเข้าถึงที่ดินท ากิน โดยประชาชนและ
เกษตรกรต้องมีหน้าที่ลงทะเบียนเพ่ือขอรับสิทธิในที่ดินท ากิน เรียกว่า โครงการตลาดกลางที่ดิน โครงการ
บริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนที่รวมกลุ่มเพ่ือตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หรือสหกรณ์การเกษตร เพ่ือให้กลุ่มเหล่านี้มาเข้าสู่กระบวนการของหน่วยงาน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรบริหารจัดการที่ดินโดยมุ่งเน้นให้กับประชาชนในพ้ืนที่มีที่ดินท ากินอย่าง

แท้จริง และป้องกันการเข้ามาหาผลประโยชน์ของนายทุน เพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าและความเสมอภาค 
 - หน่วยงานควรมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดินที่ที่เจ้าของไม่ท าประโยชน์หรือปล่อยให้  

รกร้างว่างเปล่า มาบริหารจัดการที่ดินให้กับผู้ที่มีความต้องการเข้าไปท าประโยชน์ในที่ดินนั้นได้  

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ ขอเอกสาร ดังนี้ 
๑. ขอรายละเอียดจ านวนที่ดินที่มีผู้มอบให้ทั้งหมด มีจ านวนเท่าไร 
๒. ขอรายละเอียดที่ดินที่ไร้ประโยชน์ในปัจจุบันมีจ านวนเท่าไร 
๓. ขอรายละเอียดการจัดสรรที่ดินให้กับผู้ยากจนทั้งหมดมีจ านวนเท่าไร 
- น างส าวผ่ อ งศ รี  ธ าราภู มิ  เล ข านุ ก ารคณ ะกรรม าธิ ก าร  คน ที่ สี่  ขอ เอกส าร 

ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างยั่งยืน พ.ศ. …. 
 
 



๒๙ 
 

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   ๑๕๔,๑๕๗,๐๐๐  บาท 
ไม่มีรายการปรับลด      -  บาท  

สรุปประเด็นการพิจารณากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- กรณีที่บรรดากองทุนมีการพักช าระหนี้ ให้ กับสมาชิกกองทุนในช่วงสถานการณ์ 
โควิด ๑๙ เพ่ือให้สมาชิกสามารถน าเงินที่พักช าระหนี้ไปด าเนินการจัดการชีวิตและครอบครัวของตนเอง  
ขอทราบว่าหน่วยงานมีการแบ่งระดับความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านออกเป็นกี่ระดับ และมีหลักเกณฑ์  
การบริหารจัดของกองทุนอย่างไร 

 - ขอทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ให้หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท 
 - ขอทราบว่างบประมาณที่ค้างการเบิกจ่ายหลายรายการ เช่น เงินสนับสนุนกองทุนชุมชน

เมือง โครงการพัฒนาเมือง โครงการเพิ่มทุน หน่วยงานสามารถพิจารณาน าไปสนับสนุนกับหมู่บ้านได้หรือไม่ 
 - ขอทราบว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีภารกิจ ๒ บทบาท คือ การก ากับบริหาร 

จัดการเงินของกองทุนแต่ละหมู่บ้าน และด าเนินการส่งมอบงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านตามขนาดและการส่ง
มอบเงินให้หมู่บ้านเป็นบทบาทที่ ๒ ที่ไม่ใช่เป็นการน าเงินของกองทุนไปให้สมาชิกในหมู่บ้านกู้ยืมใช่หรือไม่ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๔๔  

ให้หมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ครั้งที่ ๒ ให้ตามขนาดของหมู่บ้าน ขนาด S จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขนาด M
จ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ขนาด L จ านวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่ ๓ ให้ทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท 
เฉลี่ยทุกหมู่บ้านจะได้รับการจัดสรร จ านวน ๒ ล้านบาท  

 - กรณีการจัดประเภทของกองทุนหมู่บ้านปัจจุบันมี ๓ ประเภท กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
ชุมชนเมือง กองทุนชุมชนทหาร ซึ่งกองทุนหมู่บ้านมี จ านวน ๗๕,๐๐๐ กองทุน หน่วยงานได้มีการจัดล าดับ
ครั้งสุดท้ายในปี ๒๕๔๕ หน่วยงานได้มีการแผนในปี ๒๕๖๕ เพ่ือประเมินและจัดเกรดของกองทุนหมู่บ้าน 
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕  

 - กรณีผลงานการด าเนินงาน หน่วยงานได้มีการลงพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนหมู่บ้านใน
อ าเภอสันก าแพง มีจ านวนเงินตั้งต้น จ านวน ๒ ล้านบาท ปัจจุบันมีการเติบโตของกองทุนและมีเงินหมุนเวียน  
จ านวน ๑๒ ล้านบาท ส่วนสถาบันการเงินของอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเงินฝาก จ านวน ๓๐๐ – 
๔๐๐ ล้านบาท จากเงินตั้งต้น จ านวน ๑ ล้านบาท ไปสร้างโรงงานผลิตยางแผ่น  

 - กรณีงบประมาณที่ค้างอยู่ในระบบ หน่วยงานมีแนวทางการผลักดันเพ่ือน าเงินที่ค้าง 
มาช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากล าบาก 

 - กรณีการจัดสรรงบประมาณตามขนาด S ขนาด M และขนาด L เป็นการด าเนินงานในยุค
รัฐบาลของท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นงบประมาณที่รวมไว้เป็นกองเดียวกันกับงบประมาณ จ านวน  
๒ ล้านบาท ส่วนโครงการขนาด S ขนาด M และขนาด L เป็นการสนับสนุนเงินไปในกองทุนหมู่บ้าน เพ่ือให้
หมู่บ้านน างบประมาณที่ได้รับไปเสริมสร้างรายได้ และมีหลักเกณฑ์การประเมินสูงจึงท าให้งบประมาณลงไป  
ไม่ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- หน่วยงานควรหาแนวทางการจัดสรรงบประมาณที่ค้างจ่ายจากการจัดท าโครงการต่าง ๆ 

ไปส่งเสริมและสนับสนุนให้กับหมู่บ้าน 
 



๓๐ 
 

รายการขอเอกสารเพิ่มเติม 
- ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบ  ขอรายละเอียด

สถานะทางการเงินของสถาบันการเงินชุมชนทั้งหมด 
- นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ขอเอกสารการจัดระดับ 

ความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมด และรายละเอียดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 
มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละหมู่บ้านอย่างไร 

 
 

เลิกประชุม เวลา  ๒๑.๕๐  นาฬิกา 
 

นางสาวอนุสรา  เกื้อข า นิติกรช านาญการ  
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